



Kaunting Impormasyon Tungkol sa Akin



Kilalanin ang Iyong Mentor



Kamusta muli 😊

Dahil ang **Program na ito ay isang paglalakbay** na bubuuin natin **Hakbang sa Hakbang** nang magkasama, naisip kong magandang magbahagi ng kaunting background tungkol sa akin.

Naniniwala ako na ang pag-unawa kung sino ang iyong katrabaho ay nakakatulong upang **Makabuo ng Tiwala at Kumpiyansa** 🤝❤️

Matagal na akong bahagi ng industriyang ito. Nagsimula ako noong ako ay dalawampu't apat na taong gulang at ngayon ay papalapit na ako sa apatnapu.



'At Oo'.. 'Meron pa rin Ako Nito'..



Sa labas ng industriyang ito, namumuhay ako ng **Napaka-Normal na Buhay**. Mayroon akong asawa, dalawang anak, at isang regular na family routine.

Para sa karamihan ng tao, isa lamang akong taong madadaan sa kalsada nang hindi man lang napapansin.

Iyon ay... hanggang sa lumabas ang **Lipstick** at isuot ang **High Heels**. 👠👠😊

Ibinabahagi ko ito dahil ipinapakita nito na ang ganitong uri ng trabaho ay maaaring umiral kasabay ng isang normal na buhay.

Hindi mo kailangang maging ibang tao!! 🧑🧑🧑🧑🧑

Kailangan mo lamang maging kumpiyansa sa kung sino ka at bumuo ng isang bagay na akma sa sarili mong lifestyle. 🌱 **Iyan mismo ang tinutulungan kong gawin ng mga creator** 🌱

Ang Aking Paglalakbay 🚀

Tulad ng karamihan sa mga creator, **hindi naging madali ang simula!!**

May mga pagkakataon na ito ay **nakakaramdam ng pagkadismaya** at **nakakawala ng gana**. Limitado ang suporta at kakaunti ang malinaw na gabay na available.

Maraming creator ang umaabot sa puntong nagtatanong sila: 🤔

“Ito ba ay talagang gagana, o sinasayang ko lamang ang oras ko?” 😐 😐

Naalala ko na naramdaman ko rin iyon... 😞 😞

Sa mga unang taon na iyon, halos lahat ay natutunan ko sa pamamagitan ng trial, error, at pagpupursige. Minsan mabagal ang progreso at pakiramdam ko ay parang hindi ako umaabante.

‘Ngunit kalaunan ay dumating ang breakthrough’ ✨ 🎉 🎊 🎈 😊

At nang mangyari iyon, nagsimulang umusad ang mga bagay nang mas mabilis. 📈 ✨

Dahil naranasan ko mismo ang mga hamon sa simula, naiintindihan ko ang mga pagdududa at frustrations na madalas maranasan ng mga bagong creator.

*Isa ito sa mga dahilan kung bakit tunay kong gustong tumulong sa iba
upang maiwasan ang parehong mga hirap. ❤️*

Karanasan at Resulta ★

Sa paglipas ng panahon, nagsimula akong mag-experiment ng mga bagong ideya, tuklasin ang iba’t ibang tema, at bumuo ng mas organisadong mga estratehiya.

Sa pamamagitan ng consistency at creativity, lumago ang aking trabaho sa iba’t ibang adult platforms. Ngunit habang lumalaki ang aking mga responsibilidad sa pamilya, nagpasya akong bawasan ang aking aktibong partisipasyon. **Hindi ko gustong tuluyang iwan ang industriyang ito**, kaya lumipat ako sa **Paghahanap ng Mga Bagong Creator na May Potensyal** kasama ang mga pangunahing adult platforms, pagme-mentor at pagko-coach sa kanila, pagbibigay ng suporta, pagpo-promote ng kanilang trabaho, at paggabay sa tamang direksyon tungo sa tagumpay. 😊

Ang suportang ibinibigay ko sa **Mga Bagong Creator** ay maingat na nakaayos, na dinisenyo upang magbigay ng malinaw na gabay, epektibong estratehiya, at praktikal na payo. Ngunit higit sa lahat, ito ay tungkol sa **Pagbibigay-Lakas sa mga Creator** upang maniwala sa kanilang sarili at sa kanilang potensyal. 😊

*Ang pagtulong sa mga creator na lumago ay naging isang passion
na tunay kong pinahahalagahan... 🌸 🌸 🌸*

Sa industriyang ito, napakakaunti ng maaasahang gabay, at maraming creator ang sumusuko dahil hindi sila sigurado kung ano talaga ang gumagana. 🤔

Sa tamang istruktura, tuloy-tuloy na consistency, at pasensya, **talagang posible** na makabuo ng matatag at matagumpay na kita mula sa trabahong ito. 💰🌱

Panatilihin ang Pakikipag-ugnayan 🤝

Mangyaring manatiling nakikipag-ugnayan sa akin habang umuunlad ang iyong page.

Kung sakaling mayroon kang:

- isang problema
- isang tanong
- isang bagay na hindi ka sigurado
- isang ideya na nais mong pag-usapan



Magpadala lamang sa akin ng mensahe 📝

Kung maraming tanong ang pumasok sa isip mo nang sabay-sabay, malaya kang magpadala ng maraming mensahe. Babasahin ko ang lahat at sasagot ako kapag ako ay online. 😊

Mag-usap tayo muli sa lalong madaling panahon,

Melanie xx 🌸🌸🌸

